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(Bài phỏng vấn TS. Huỳnh Bá Lân 
– Chủ tịch Hội đồng Quản trị UEF)

Kính chào Thầy! UEF đã hoạt 
động và phát triển được 3 năm. 
Thầy tâm đắc nhất điều gì?

TS. Huỳnh Bá Lân: Trong quá 
trình hình thành và phát triển, UEF 
đã tiếp nhận được rất nhiều sự quan 
tâm, hỗ trợ và động viên khích lệ 
của các cơ quan chức năng và toàn 
xã hội. Trước những tình cảm quý 
báu, tin tưởng và đồng cảm ấy, 
UEF càng cảm thấy có trách nhiệm 
nặng nề hơn đối với chất lượng đào 
tạo, đối với tương lai của các em 
sinh viên. UEF đã dốc hết tâm sức 
thực hiện tiêu chí của Trường, đó 
là: chất lượng, hiệu quả, hội nhập, 
không chỉ vì lợi nhuận. Và thực tế 
là UEF đang từng bước đẩy mạnh 
chất lượng đào tạo và nghiên cứu 
khoa học. Sự biến động liên tục 
của nền kinh tế thế giới hiện nay 
chắc chắn sẽ làm thay đổi nhiều 
điều trong tư duy kinh tế, thậm chí 
không loại trừ sự xuất hiện những 
ý tưởng, những lý thuyết kinh tế 
mới. Trong bối cảnh đó, UEF sẵn 
sàng ứng biến trong đào tạo, sẵn 
sàng tiếp cận và đưa cái mới vào 
cho các bạn sinh viên, sao cho sinh 
viên UEF có được cách tư duy hiện 
đại và phù hợp với thực tiễn đang 
ngày một đổi thay.

Được biết, cơ sở vật chất của 
UEF là một trong những quan 
tâm hàng đầu của nhà trường. 
Thầy có thể cho biết tình hình 
hiện tại như thế nào?

Lãnh đạo UEF đã xác định cơ 
sở vật chất hiện đại là một trong 
những yếu tố quan trọng hàng đầu 
quyết định sự thành công của UEF. 
Trên tinh thần đó, dự án xây dựng 
Trường với diện tích giai đoạn 1 là 
khoảng 5 ha trong tổng diện tích 
quy hoạch gần 50 ha tại Khu đô thị 
mới Nam Sài Gòn đang được khẩn 
trương triển khai để có thể đưa vào 
hoạt động theo đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, chắc Thầy cũng 
đang có nhiều ưu tư cho sự phát 
triển của UEF trong thời gian sắp 
tới?

TS. Huỳnh Bá Lân: Sau nhiều 
năm, chúng tôi nhận thức ra rằng, 
khó có thể xây dựng một ngôi 
trường chất lượng cao nếu chỉ nghĩ 
đến lợi nhuận. Vì vậy, nhà trường 
sẽ phải tích cực tìm nguồn bù lỗ, 
tìm nguồn hỗ trợ cho sinh viên 
trong nhiều năm sắp tới từ các 
mạnh thường quân, các tổ chức và 
cá nhân có tâm huyết với việc góp 
phần xây dựng một nền giáo dục 
tiên tiến của nước nhà. Nói cách 
khác, sinh viên vào học tại UEF sẽ 
nhận được một giá trị dịch vụ lớn 


